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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึกของอดีตนักศึกษา 
อาจารย์ และผู้บริหาร 
รศ.สายใจ คุ้มขนาบ

กล่าวได้ว่าชีวิตของดิฉันมีความผูกพันอยู่กับคณะสังคมวิทยาฯ มาเท่ากับ 

การเกิดขึ้นของคณะและการเติบโตมาของคณะ ที่กล่าวเช่นน้ีก็เพราะว่าดิฉันเข้า 

เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2508 ถ้านับรุ่นนักศึกษาใน 

คณะสังคมวทิยาฯ กเ็ป็นรุน่ที ่3 และเมือ่เรยีนจบปรญิญาโทดฉินักไ็ด้เข้ามาเป็นอาจารย์

ที่คณะในปี พ.ศ. 2515 นับว่าเป็นศิษย์เก่าของคณะรุ่นที่ 2 ที่ได้กลับมาเป็นอาจารย์  

ซึ่งเข้ามาพร้อมกันกับ อ.บุญมา นครอินทร์ (อ.บุญมาเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 2) ส่วนรุ่นแรก

ของศษิย์เก่าท่ีมาเป็นอาจารย์ก่อนดฉินั คอื ดร.สริชัิย วชัโรทน แต่ท่านได้ลาออกไปก่อน

 ถ้ากล่าวถงึความรูส้กึของดฉินัในฐานะนกัศกึษา ดฉินักล่าวได้อย่างเตม็ปากว่า 

ดฉินัรกัและภมูใิจในสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาก ดฉัินเข้ามาเรียนด้วยความอยากรู้ 

อยากค้นคว้า อย่างไม่คิดว่าใครจะรู้จักมัน มันจะเรียนเกี่ยวกับอะไร และจบออกไปแล้ว

จะไปท�าอาชีพอะไร มีความรู้สึกอย่างเดียวว่าจะเรียนมันให้ดีที่สุดเพราะเป็นของใหม่ 

ท่ีน่าลอง ประกอบกับได้การสนับสนุนบอกข่าวจากรุ่นพี่ที่มาจากต่างจังหวัดด้วยกัน 

ซึ่งเรียนอยู่คณะวารสารศาสตร์ (ตอนนั้นเป็นสาขาหน่ึงของคณะสังคมสงเคราะห์ เช่น

เดียวกับสังคมวิทยาฯ) ว่าคณะนี้ได้เที่ยวเยอะ อาจารย์พาออกดูงานต่างจังหวัดบ่อย

ซึง่เป็นเรือ่งทีถ่กูจริตของดฉินัมาก ซึง่เมือ่เข้ามาเรยีนแล้วกจ็ริงอย่างทีพ่ีเ่ขาบอกตลอด 

4 ปีที่เรียน ได้ออกไปท�าวิจัย ไปดูงานทั่วทุกภาคของประเทศ เป็น 4 ปีของการเรียน

ที่มีความสุขมากและเป็นช่วงชีวิตของดิฉันที่ดีที่สุด ถ้าจะให้เล่าถึงความประทับใจ 

และความรู้สึก สมุดเล่มหนึ่งคงจะไม่พอเขียน
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 ส�าหรบัความรูส้กึในฐานะเป็นอาจารย์ประจ�าคณะสงัคมวทิยาฯ นัน้มมีากมาย 

เพราะดิฉันได้เป็นอาจารย์อยู่กับคณะเป็นเวลา 36 ปี (เป็นเวลาในอายุราชการ แต่ได้

ท�างานเป็นอาจารย์ต่ออกี 4 ปีหลังจากเกษยีณอาย)ุ ดฉินัเข้ามาเป็นอาจารย์ในขณะนัน้

คณะสงัคมวทิยาฯ ยงัเป็นเพียงแผนกวิชาหน่ึงของคณะสงัคมสงเคราะห์ เข้ามาระยะแรก

ยังไม่ได้สอน ยังคงช่วยงานท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ (อ.เฉลิมศรี ธรรมบุตร และ อ.จ�าเรียง 

ภาวิจิตร) ตลอดจนงานต่างๆ ของคณะที่ท่านอาจารย์เก่าของดิฉันมอบให้ช่วยท�า

 งานสอนเริ่มด้วยการสอนในระดับปริญญาตรี (ในสมัยนั้นจะสอนระดับ 

ปริญญาตรีได้ต้องจบปริญญาโท) มีวิชาของตัวเองคือ วิชาประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็น 

วิชาที่ดิฉันจบมาโดยตรง กว่าจะเล่ือนระดับมาเป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาโทได ้

ก็ใช้เวลานานพอสมควร คือหลังจากดิฉันไปเรียนต่อระดับปริญญาโทอีกสาขาที่ AIT 

และจบกลับมา ซึ่งก็ยังเริ่มด้วยวิชาเลือก ลูกศิษย์ปริญญาโทรุ่นแรกที่ตกเป็นเหยื่อของ

ดฉินั คอื ดร.นลิน ีซึง่ดฉินัมคีวามประทบัใจมาก คอืเป็นลกูศษิย์ทีน่่ารกัทีส่ดุ ขยนัเรยีน 

ที่ส�าคัญกล้าที่จะมาลงเรียนกับดิฉันในตอนนั้นที่ไม่รู้ว่าดิฉันสอนเป็นอย่างไร 

 ในสมัยที่ดิฉันเป็นอาจารย์เข้ามาแรกๆ ไม่ใช่ว่าจะได้สอนวิชานั้นวิชานี้ง่ายๆ 

จะต้องได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ผู้ใหญ่ หรือไม่ก็ต้องได้รับการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการโครงการปรญิญาตร/ีโท ว่าบคุคลนัน้ควรได้สอนวชิานีว้ชิานัน้ โดยเฉพาะ

วิชาแกนหรือวิชาบังคับจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

 ถามว่าดฉินัมาเป็นอาจารย์อยูใ่นคณะสงัคมวทิยาฯ ทีต่วัเองเคยเป็นนกัศกึษา

มีความรู้สึกอย่างไร ดิฉันตอบได้อย่างไม่ลังเลว่า ดิฉันมีความสุข ภูมิใจและรักผูกพัน 

กับคณะและผู้คนในคณะมาก ในระยะแรกที่เข้ามาก็ได้รับการสั่งสอนในทุกๆ เร่ือง 

จากท่านอาจารย์เก่าๆ ทุกคนด้วยความเมตตาและเอ็นดูซ่ึงดิฉันรู้สึกระลึกถึงอยู่เสมอ 

เพื่อนร่วมงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ธุรการก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดี

 ในด้านงานสอน ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ มีความสนิทใกล้ชิดกันมากรู้จักกันเกือบ 

ทุกคน โดยเฉพาะก่อนที่จะย้ายมารังสิต แม้จะย้ายมารังสิตแล้วก็ตาม เน่ืองจากดิฉัน

สอนวิชาบังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สว. 201 สังคมวิทยาเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชาที่ทุกคน 

ต้องเรียนและจะต้องให้ได้เกรด C เป็นอย่างต�่า ถึงจะนับว่าได้ผ่านตามหลักสูตร  

การสอนวิชา สว. 201 สังคมวิทยาเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชาที่สอนให้สนุก เป็นวิชาที่ 

ชืน่ชอบของนักศกึษาได้ยาก เพราะเป็นวิชาทีจ่ะต้องจ�าและเข้าใจใน concepts เพือ่เป็น 

พืน้ฐานในการเรยีนในวชิาทีส่งูขึน้ไป นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่ชอบ จะบ่นกนัถ้วนหน้าว่าเบือ่ 

(ถ้าเลือกได้ก็คงจะไม่เรียนด้วย) ดิฉันจะมีความเข้มงวดมากกับวิชาพื้นฐานไม่ปล่อย

ให้ผ่านไปได้ง่ายๆ บางคนต้องเรียนซ�้า 2-3 คร้ัง ดิฉันจึงกลายเป็นครูใจร้ายใจหินได้  

A ยาก
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 ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ดิฉันท�างานให้กับคณะทุกต�าแหน่งยกเว้นคณบดี  

เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเงินประจ�า

ต�าแหน่งและต�าแหน่งรองคณบดี) ดิฉันอยู ่ในต�าแหน่งฝ่ายการนักศึกษา 2 ครั้ง  

เป็นต�าแหน่งที่ดิฉันชอบมาก ได้ออกค่ายกับนักศึกษาทุกปีตลอดระยะเวลาที่ด�ารง

ต�าแหน่งและอยู่ท�างานค่ายกับนักศึกษา โดยรับหน้าที่ดูแลอาหารการกินเป็นแม่ครัว  

มีเรื่องให้ตื่นเต้นมากมาย นึกถึงไปค่ายกับนักศึกษาครั้งใดก็สุขใจลึกๆ ทุกครั้งไป

 ต�าแหน่งบริหารสุดท้ายที่ท�าคือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต�าแหน่งที่ดิฉัน

ท�านานท่ีสุด และเป็นต�าแหน่งที่รับภาระหน้าที่มากที่สุด เครียดที่สุด เป็นต�าแหน่งที่

ท�าให้ดิฉันเป็นความดันโลหิตสูง ทะเลาะกับคนมากที่สุด ท�าความไม่พอใจให้กับผู้คน

ไม่ว่านักศึกษา อาจารย์ร่วมคณะ อันเนื่องมาจากอุปนิสัยส่วนตัวของดิฉันเองที่ไม่ใช ่

ผู้บริหารมืออาชีพที่นุ่มนวลและอ่อนหวาน ดังนั้นถือโอกาสนี้ขออภัยในกรรมใดที่ดิฉัน 

ได้ล่วงเกินท�าให้ไม่พอใจ โกรธเคืองก็ขอได้อโหสิกรรมด้วยนะคะ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็น

นักศึกษา เจ้าหน้าที่ เพื่อนอาจารย์ 

 สุดท้ายนี้ก็ขอให้คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้เจริญเติบโตอยู่คู่กับ

ประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน


